



ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรื่อง รายชื่อ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้รับการรับรองหลักสูตร วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๖๘

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๖ แห่งประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรองวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่ผู้ดำเนินการหรือผู้ให้บริการได้รับจากสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับมติคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในการประชุม คณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ (๗๒) เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ที่ประชุม คณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีการรับรองหลักสูตรด้านการบริการ เพื่อสุขภาพของหน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จัดให้มีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๖ สถาบัน ดังนั้น อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงรับรองหลักสูตร ดังต่อไปนี้

หลักสูตรกลาง ลำดับที่	ชื่อหลักสูตร	ชื่อสถาบัน/สถานศึกษา	จังหวัด	หน่วยงาน	จำนวน ผู้เข้าเรียนต่อครั้ง
๑	หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ๖๐ ชั่วโมง	วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี	ปัตตานี	ราชการ	๒๐ คน
๒	หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ ๑๕๐ ชั่วโมง	๑) วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี	ปัตตานี	ราชการ	๒๐ คน
		๒) โรงเรียนฝึกอบรมนิมมานรดี อินเตอร์เนชั่นแนล	ชลบุรี	เอกชน	๓๐ คน
๖	หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้พิการทางการเห็น ๒๕๕ ชั่วโมง	สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนา สมรรถภาพคนตาบอด	นนทบุรี	สมาคม	๗ คน
๑๒	หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้พิการทางการเห็น ๘๐ ชั่วโมง	สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนา สมรรถภาพคนตาบอด	นนทบุรี	สมาคม	๗ คน
๑๓	หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแล ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ๑๓๐ ชั่วโมง	คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการจัดการ ปัญญาภิวัฒน์ (วิทยาเขตอ้อฮี จังหวัดชลบุรี)	ชลบุรี	เอกชน	๔๐ คน

หลักสูตรกลาง ลำดับที่	ชื่อหลักสูตร	ชื่อสถาบัน/สถานศึกษา	จังหวัด	หน่วยงาน	จำนวน ผู้เข้าเรียนต่อครั้ง
๑๔	หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ๔๒๐ ชั่วโมง	๑) โรงเรียนแคร์โปร บริบาล	กรุงเทพมหานคร	เอกชน	๑๔ คน
		๒) โรงเรียนคัลวัตรบริบาล	นครราชสีมา	เอกชน	๗ คน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายสุระ วิเศษศักดิ์)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ